



ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

จังหวัดตรัง เอกชนร่วมบริจาคสนับสนุน “ตรังเกมส์” แล้วกว่า 7 ล้านบาท

ที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ เป็นน้ำมันพืช ตราหยก จำนวน 10 ลิ้ง และน้ำผลไม้กระป๋องอีก 5,000 บาท จากชมรมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นายมานิต วงษ์สุริย์รัตน์ จากบริษัทตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด นายอัครวิริยะ นพรัตน์ จากบริษัทลำสูงประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นายสุวิษ ดารุกานนท์ จาก บริษัท โอกาโก้ จำกัด และนางนันทนาพนาพิทักษ์กุล จากบริษัทพิทักษ์ปาล์มออยส์ จำกัด เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ตรังเกมส์” ซึ่งจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9- 19 กันยายน และกีฬาคนพิการแห่งชาติ “ศรีตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2552

นาย วิศิษฐ์ เต็มอริยะกุล สรรพากรพื้นที่ตรัง กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดจนถึง วันที่ 17 สิงหาคม 2552 มีผู้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขัน “ตรังเกมส์” และ “ศรีตรังเกมส์” ทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแล้ว จำนวน 142 ราย รวมเป็นเงิน 7,281,300 บาท โดย จังหวัดได้กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของจังหวัดให้กับผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบของผู้สนับสนุนหลัก และรายย่อย อาทิ การนำไปหักเป็นรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ได้สิทธิในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า หรือจัดนิทรรศการของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่กิจกรรมในบริเวณสนามแข่งขัน ได้ลงโฆษณาสินค้าในสูจิบัตรหรือหนังสือที่ระลึก ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ได้รับบัตรจอดรถ/บัตรเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด/ร่วมงาน ได้รับ AD Card และอื่น ๆ

ด้านนายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดได้รับแจ้งจากภารกิจกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ว่าให้จังหวัดในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ตรังเกมส์” จัดเตรียมเครื่องนอนสำหรับผู้ร่วมแข่งขันเพิ่มอีก จำนวน 4,000 ชุด ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีก 10 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้จังหวัดก็กำลังเร่งดำเนินการเพื่อจัดหารายได้ต่อไป

โทร. 0-7522-0233 มท. 71972 , โทร. โทรสาร 0-75220-232 มท.72361